

Số: /KL-UBND

Cẩm Mỹ, ngày tháng năm 2024

KẾT LUẬN

Về việc xác minh phản ánh của công dân đối với bà Bùi Thị Vinh, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ nhận được Đơn ghi ngày 07/10/2023 của ông Nguyễn Thanh Khuê, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Anh Khải Ký đối với bà Bùi Thị Vinh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Theo Báo cáo số 24/BC-TXM ngày 19/12/2023 của Tổ xác minh đơn, Chủ tịch UBND huyện kết luận, như sau:

I. NỘI DUNG PHẢN ÁNH

Theo đơn ghi ngày 07/10/2023 của ông Nguyễn Thanh Khuê, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Anh Khải Ký đối với bà Bùi Thị Vinh, như sau:

1. Giới thiệu Công ty Cổ phần công nghệ cao thực phẩm Minh Cường cho các trường mầm non trên địa bàn huyện trong cuộc họp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ngày 15/6/2022, dẫn đến 18 trường “hiểu ý” và đồng loạt chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký để ký với Công ty Cổ phần công nghệ cao thực phẩm Minh Cường.

2. Gây áp lực cho các trường mầm non để buộc các trường chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký, như:

2.1. Mời họp các trường mầm non, trong đó phê bình một số trường ký hợp đồng không đúng quy trình, hợp đồng không đảm bảo tính pháp lý tại cuộc họp ngày 06/9/2022, ngày 07/10/2022.

2.2. Ngày 29/9/2022, bà Bùi Thị Vinh trực tiếp xuống Trường mầm non Thanh Bình chỉ đạo, yêu cầu trường mầm non Thanh Bình chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký, với lý do: Hợp đồng không đúng quy trình, hợp đồng không thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, không thông qua chính quyền địa phương, thực phẩm không đạt chất lượng.

2.3. Buộc các Trường Mầm non: Hoa Sen, Lâm San, Hướng Dương, Long Giao phải chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký tại cuộc họp ngày 24/10/2022, nếu không sẽ ra quyết định thu hồi văn bản chấp thuận các khoản thu phục vụ bán trú.

II. KẾT QUẢ XÁC MINH

1. Giới thiệu Công ty Cổ phần công nghệ cao thực phẩm Minh Cường cho các trường mầm non trên địa bàn huyện trong cuộc họp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ngày 15/6/2022, dẫn đến 18 trường “hiểu ý” và đồng loạt chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký để ký với Công ty Cổ phần công nghệ cao thực phẩm Minh Cường.

Ngày 15/6/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triệu tập cuộc họp Ban Giám hiệu các trường mầm non trên địa bàn huyện với nội dung: rà soát phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ 05 tuổi, quản lý tài chính của nhà trường, đánh giá tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm của năm 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 – 2023 đối với các trường mầm non trên địa bàn huyện. Trong giờ giải lao có cho Công ty Cổ phần Công nghệ cao thực phẩm Minh Cường – chi nhánh Long Khánh vào giới thiệu để các trường được biết tham khảo. Việc bà Bùi Thị Vinh cho Công ty Cổ phần Công nghệ cao thực phẩm Minh Cường vào giới thiệu tại cuộc họp chuyên môn giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện với các trường ngày 15/6/2022 là không đúng nội dung, chương trình buổi họp.

Tuy nhiên, không có cơ sở cho rằng từ sự cho phép Công ty Cổ phần công nghệ cao thực phẩm Minh Cường được giới thiệu trong cuộc họp ngày 15/6/2022 dẫn đến 18 trường “hiểu ý” và đồng loạt chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký để ký với Công ty Cổ phần công nghệ cao thực phẩm Minh Cường.

2. Gây áp lực cho các trường mầm non để buộc các trường chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký, cụ thể:

2.1. Mời họp các trường mầm non, trong đó phê bình một số trường ký hợp đồng không đúng quy trình, hợp đồng không đảm bảo tính pháp lý tại cuộc họp ngày 06/9/2022, ngày 07/10/2022.

Ngày 06/9/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mời họp 04 Trường Mầm non: Hoa Sen, Hướng Dương, Long Giao, Lâm San. Tại buổi làm việc bà Vinh yêu cầu Hiệu trưởng 03 trường mầm non (vắng Hiệu trưởng Trường Mầm non Lâm San) báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp thực phẩm, theo đó các trường trình bày đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký và còn hạn hợp đồng.

Ngày 07/10/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục tổ chức họp giao ban quý III/2022, có 60 trường tham dự. Sau cuộc họp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có Thông báo kết luận số 37/TB-GD-ĐT ngày 12/10/2022, trong đó có nêu: “*ngghiêm túc phê bình một số trường tự ý ký hợp đồng với một số đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo quy trình khi thực hiện, hợp đồng không đủ tư cách pháp lý để nảy sinh một số trường hợp thực phẩm không đảm bảo chất lượng, xảy ra tình trạng khiếu kiện làm ảnh hưởng đến ngành*”.

Như vậy, việc bà Bùi Thị Vinh phê bình một số trường mầm non trong việc ký hợp đồng cung cấp lương thực, thực phẩm không đảm bảo tính pháp lý nhưng không nêu tên cụ thể trường nào, cũng không chỉ rõ hợp đồng không đảm bảo ở điểm nào là có gây áp lực đến Hiệu trưởng các trường nhưng việc ký hay hủy hợp đồng vẫn do Hiệu trưởng các trường quyết định, không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh bà Bùi Thị Vinh buộc các trường hủy hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký.

2.2. Ngày 29/9/2022, bà Bùi Thị Vinh trực tiếp xuống Trường mầm non Thanh Bình chỉ đạo, yêu cầu trường mầm non Thanh Bình chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký, với lý do: Hợp đồng không đúng quy trình, hợp đồng không thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, không thông qua chính quyền địa phương, thực phẩm không đạt chất lượng

Từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, thực phẩm của Trường Mầm non Thanh Bình do Công ty cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký cung cấp có dấu hiệu không đảm bảo như: bún, bánh canh bị chua, trường tự lập biên bản để hủy thực phẩm. Ngày 12/8/2022, sau khi tiếp nhận thực phẩm phát hiện 0,5kg thịt bò không đảm bảo yêu cầu như: thịt có nhiều đốm trắng, nhũn, có mùi hôi, chảy nước nên nhà trường đã lập biên bản xử lý thực phẩm không đảm bảo chất lượng, biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện nhà cung cấp thực phẩm Trần Ngọc Nhân.

Ngày 29/9/2022, Trường Mầm non Thanh Bình tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký, nội dung: đề nghị chấm dứt hợp đồng cung cấp thực phẩm. Cuộc họp do bà Trần Thị Trang – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình chủ trì, với các thành phần: Ban Giám hiệu Trường Mầm non Thanh Bình, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, ông Huỳnh Văn Thành - Đại diện cho Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký. Ngoài ra, buổi họp còn có bà Bùi Thị Vinh - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, ông Bò Văn Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa.

Kiểm tra biên bản làm việc được lập ngày 29/9/2022, đây là cuộc họp để thống nhất việc chấm dứt hợp đồng trước hạn giữa Trường Mầm non Thanh Bình và Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký, có nêu các vấn đề thực phẩm giao cho trường không đảm bảo chất lượng nên nhà trường không đồng ý tiếp tục hợp đồng với Công ty cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký. Tại biên bản có ghi ý kiến của ông Bò Văn Bảo đề nghị chấm dứt hợp đồng cung cấp thực phẩm với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, ý kiến của bà Bùi Thị Vinh về việc Trường Mầm non Thanh Bình ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký mà không thông báo với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nên bà Vinh không biết sự việc, không biết Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký, phê bình nhà trường và yêu cầu Trường Mầm non Thanh Bình chuẩn bị hồ sơ để cung cấp cho cơ quan chức năng. Cuộc họp thống nhất chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký,

tuy nhiên đại diện Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký không đồng ý (biên bản không có chữ ký của bà Bùi Thị Vinh).

Do đó, không có căn cứ kết luận bà Bùi Thị Vinh chỉ đạo Trường Mầm non Thanh Bình hủy hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký.

2.3. Bà Bùi Thị Vinh buộc các Trường Mầm non: Hoa Sen, Lâm San, Hướng Dương, Long Giao phải chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký tại cuộc họp ngày 24/10/2022, nếu không sẽ ra quyết định thu hồi văn bản chấp thuận các khoản thu phục vụ bán trú.

Theo đơn của ông Nguyễn Thanh Khuê, bà Bùi Thị Vinh buộc các Trường Mầm non: Hoa Sen, Lâm San, Hướng Dương, Long Giao phải chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký tại cuộc họp ngày 24/10/2022. Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ thể hiện là ngày 25/10/2022, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có cuộc họp với Ban giám hiệu và kế toán các trường mầm non trên địa bàn, bà Bùi Thị Vinh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, tham dự còn có ông Nguyễn Khắc Đoàn, ông Nguyễn Nhật Tân, bà Trần Thị Thanh Hà là Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Nội dung cuộc họp trao đổi thống nhất thời gian, quy trình thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kiểm tra biên bản họp ngày 25/10/2022 của phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện, bà Vinh yêu cầu hết tháng 11/2022 đề nghị các tất cả các đơn vị chuyển hồ sơ hợp đồng thực phẩm về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để Trưởng phòng trực tiếp kiểm tra (thời gian kiểm tra sáng thứ 6, ngày 28/10/2022). Đồng thời, tại Báo cáo giải trình ngày 09/12/2022 của bà Bùi Thị Vinh có nêu: “Trưởng phòng chỉ đạo 04 trường mầm non Lâm San, Hoa Sen, Long Giao, Hướng Dương sáng thứ 6 mang hợp đồng lên kiểm tra trực tiếp trước khi phê duyệt Hồ sơ bán trú (trong đó có khoản thu tiền ăn của phụ huynh học sinh theo hướng dẫn số 689/HD-SGDĐT ngày 25/02/2022 về việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh, về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, yêu cầu bộ phận kế toán kiểm tra hồ sơ nếu không đảm bảo thì không đề nghị phê duyệt)”.

Theo kết quả làm việc của Thanh tra huyện với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Khắc Đoàn và bà Trần Thị Thanh Hà là chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đều khẳng định trong cuộc họp ngày 25/10/2022 bà Bùi Thị Vinh có yêu cầu các trường mầm non phải cung cấp các hợp đồng cung cấp thực phẩm, hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý, đầy đủ năng lực, yêu cầu các trường phải mang hồ sơ để kiểm tra vào sáng thứ sáu ngày 28/10/2022, nếu các trường không cung cấp hồ sơ và hồ sơ

không đảm bảo thì phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ không phê duyệt hoặc thu hồi văn bản chấp thuận các khoản thu đầu năm học 2022 - 2023.

Tuy nhiên, theo văn bản Hướng dẫn số 689/HD-SGDĐT ngày 25/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hồ sơ trình duyệt các khoản thu thỏa thuận phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường và gửi cơ quan quản lý theo phân cấp quản lý hiện hành gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt mức thu các khoản thu thỏa thuận phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường;

- Kế hoạch triển khai thực hiện các khoản thu;

- Dự toán thu, chi các khoản thu;

- Biên bản họp Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh về dự thảo mức thu các khoản thu thỏa thuận phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường (Sở, phòng Giáo dục & Đào tạo kiểm tra bản gốc, lưu bản photo; cơ sở giáo dục lưu bản gốc).

- Biên bản họp phụ huynh học sinh từng lớp.

Sau buổi họp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ngày 25/10/2022, 04 trường mầm non: Long Giao, Hoa Sen, Lâm San, Hướng Dương đã làm thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty Anh Khải Ký.

Như vậy việc bà Bùi Thị Vinh yêu cầu các trường mầm non: Long Giao, Hướng Dương, Hoa Sen, Lâm San phải mang hồ sơ hợp đồng cung cấp thực phẩm và hồ sơ phải đầy đủ năng lực, có cơ sở pháp lý cho bà Vinh trực tiếp kiểm tra thì mới phê duyệt các khoản thu đầu năm, nếu hợp đồng không đầy đủ, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thu hồi văn bản chấp thuận các khoản thu đầu năm học năm 2022-2023, việc làm này của bà Bùi Thị Vinh là sai. Tuy nhiên không đủ cơ sở khẳng định việc bà Vinh buộc 04 trường mầm non: Hoa Sen, Lâm San, Hướng Dương, Long Giao phải chấm dứt hợp đồng với công ty Anh Khải Ký.

Tại các buổi họp giữa Hiệu trưởng các trường mầm non với Phòng Giáo dục và Đào tạo, buổi họp này là cuộc họp nội bộ ngành, nếu Hiệu trưởng các trường nhận thấy những nhận xét, đánh giá, phê bình, hướng dẫn của bà Bùi Thị Vinh có điểm chưa phù hợp với quy định pháp luật thì có quyền có ý kiến trao đổi, góp ý, phê bình. Trường hợp gặp khó khăn trong việc thực hiện thì có quyền báo cáo lên cấp trên (UBND huyện) để có hướng chỉ đạo xử lý.

Tuy việc bà Bùi Thị Vinh yêu cầu các trường mầm non mang hồ sơ hợp đồng cung cấp thực phẩm và hồ sơ phải đầy đủ năng lực, có cơ sở pháp lý cho bà Vinh trực tiếp kiểm tra thì mới phê duyệt các khoản thu đầu năm, nếu hợp đồng không đầy đủ, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thu hồi văn bản chấp thuận các khoản thu đầu năm học năm 2022-2023 là sai nhưng việc hủy hợp đồng với công ty Anh Khải Ký vẫn phải do Hiệu trưởng các trường này chịu trách nhiệm.

III. KẾT LUẬN

Hành vi giới thiệu Công ty Cổ phần công nghệ cao thực phẩm Minh Cường cho các trường mầm non trên địa bàn huyện trong cuộc họp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ngày 15/6/2022 của bà Bùi Thị Vinh là không đúng nội dung, chương trình buổi họp; việc gây áp lực cho các trường mầm non để buộc các trường chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký là có. Tuy nhiên, không có căn cứ kết luận bà Bùi Thị Vinh chỉ đạo Trường Mầm non Thanh Bình hủy hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký; việc bà Bùi Thị Vinh yêu cầu các Trường Mầm non: Long Giao, Hướng Dương, Hoa Sen, Lâm San phải mang hồ sơ hợp đồng cung cấp thực phẩm và hồ sơ phải đầy đủ năng lực, có cơ sở pháp lý cho bà Vinh trực tiếp kiểm tra thì mới phê duyệt các khoản thu đầu năm, nếu hợp đồng không đầy đủ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ thu hồi văn bản chấp thuận các khoản thu đầu năm học năm 2022-2023, việc làm này của bà Bùi Thị Vinh là sai. Nhưng việc hủy hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Anh Khải Ký là do Hiệu trưởng các trường này chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, việc làm của bà Bùi Thị Vinh là do chủ quan, nóng vội trong công tác xử lý, điều hành khi thực hiện công vụ, vi phạm không mang tính vụ lợi cá nhân.

Hành vi trên của bà Bùi Thị Vinh là vi phạm đạo đức công vụ trong thi hành nhiệm vụ theo khoản 3, Điều 18 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Căn cứ khoản 1, Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ) hành vi của bà Bùi Thị Vinh đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

IV. XỬ LÝ

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 689/HD-SGDĐT ngày 25/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những nội dung không thuộc chuyên môn cần tham khảo ý kiến của các ngành chuyên môn để thực hiện đảm bảo theo quy định.

2. Đối với các trường mầm non trên địa bàn huyện

Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện ký hợp đồng cung cấp thực phẩm; nghiên cứu kỹ các quy định trước khi ký kết hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm; nguồn cung ứng thực phẩm cho học sinh phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi gặp khó khăn trong thực hiện, cần báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên để có biện pháp giải quyết; thực hiện tốt trong công tác soạn thảo văn bản.

3. Phòng Nội vụ huyện

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét thực hiện quy trình tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật bà Bùi Thị Vinh theo quy định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện về đơn phản ánh của công dân đối với bà Bùi Thị Vinh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTHU; TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBH;
- Ban Tổ chức HU; UBKT.HU;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Thanh tra huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Bà Bùi Thị Vinh;
- Đăng Trang thông tin điện tử huyện;
- Chánh, phó VP UBH;
- Lưu: VT, NC.Thuần

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Thìn